



คำสั่งกรมเจ้าท่า

ที่ 32 /๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต กำหนดให้เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบป้องกันการทุจริต โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ และตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๓ กิจกรรมที่ ๑๔ จึงวางแนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติการกิจหลักของกรมเจ้าท่า ในระดับ สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า ยกเว้นหน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละด้าน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผลหรือในด้านต่างๆ เป็นต้น อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ กิจกรรม/โครงการ ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่ปฏิบัติการกิจสนับสนุน จะเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานก็สามารถทำได้

๒. ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีช่องทาง การรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่มีระบบการรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้แจ้งประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆ ของกรมเจ้าท่าได้ ทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อ “กระดานถาม-ตอบ”

๓. ให้หน่วยงานที่ดำเนินการตามข้อ ๑. ประกาศช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือเว็บไซต์กรมเจ้าท่า ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เป็นต้น และ

๔. รายงานผลการดำเนินการตามรอบการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมศักดิ์ ห่มม่วง)

อธิบดีกรมเจ้าท่า